



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาฯ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอนันต์ เพ็ญจิตต์	ส.อบต. ม.๒ (ประธานสภาฯ)	
๒	นายโกวิทย์ เทิดพงษ์พร	ส.อบต. ม.๘ (รองประธานสภาฯ)	
๓	นายสมศักดิ์ ชูจันทร์	ส.อบต. ม.๑ (เลขานุการสภาฯ)	
๔	นายศ.สงวน ดาวนาชัย	ส.อบต. ม.๓	
๕	นายประสิทธิ์ อมรนา	ส.อบต. ม.๔	
๖	นายนิวัฒน์ รัตนเรืองศิลป์	ส.อบต. ม.๕	
๗	นายทองคำ เพชรอร่ามแท้	ส.อบต. ม.๖	
๘	นางวิไลวรรณ กันดีฟอง	ส.อบต. ม.๗	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางศ.สงวน ดาวนาชัย

๒.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุรศักดิ์ ใจคำ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน	
๒	นายอุตร มหารวรรณ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน	
๓	นายสุเชาว์ พรหมนาคทอง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน	
๔	นายคำปิ่น กำแพงแก้ว	เลขานุการฝ่ายบริหาร	
๕	นางจันทิมา ใจคำ	ผู้ช่วยปฏิบัติงาน	
๖	นาย สานิต มณี	นักวิชาการ	
๗	นางจิรพันธ์ จิตรพันธ์	รองปลัด	
๘	ชัย นันท	พรสวรรค์	
๙	นายสุวิทย์ จันทร์ตรา	ประธานชมรมดนตรีการตำบลแม่คะตวน	
๑๐	นางสาวกัญญา ก้อนหมอก	นักจัดกิจกรรมดนตรีตำบลแม่คะตวน	
๑๑	นายจรรยา ยุคใหม่	ผู้ปฏิบัติงาน อบต.	
๑๒	นางสาวกัญญา แก้วหมอก	พล.กมลกลัง	
๑๓	นายจรรยา วอริชิต	อ.พ.ง. อ.ร.พ. อ.ร.พ. อ.ร.พ.	
๑๔	นางอรรชกา ฐิตินันท์	นาง	
๑๕	นายอรรพวงค์ ภาณุ	นักจัดนิทรรศการ	
๑๖	นาย สานิต ใจคำ	นักวิชาการ	
๑๗	นางสาวพรพิมล ใจคำ	พนักงานจ้าง อบต.	
๑๘	นางสาวศิริพร ๖๖ สันใจ	พนักงานจ้าง อบต.	
๑๙	นางอรรชกา ฐิตินันท์	นาง	
๒๐	นางสาวอรรชกา ฐิตินันท์	นักวิชาการ	
๒๑			
๒๒			

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา

แจ้งสมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ นายศ.สงวน ดาวนนาชัย ลาป่วยอยู่ระหว่างการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เลขานุการสภา

อ่านรายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ประธานสภา

ขอให้สมาชิกสภารับรองรายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องพิจารณา

ประธานสภา

๓.๑ พิจารณารายละเอียดการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในการก่อสร้างโรงน้ำดื่มคนพิการตำบลแม่คะตวน “น้ำดื่มสบเมย” พื้นที่ขนาด ๒ งาน ห่อมบ้าน ดอยผาตาย บ้านผาผ่า หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

นางสาวปัทมา ก้อนมณี

เหรียญกษัตริย์คนพิการ

ต.แม่คะตวน

ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาทุกท่าน ทางชมรมคนพิการได้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพของคนพิการในตำบลแม่คะตวน จากความคิดเห็นของสมาชิกชมรมฯ มีความสนใจที่จะทำโรงงานน้ำดื่ม โดยทางชมรมฯ ก็ได้รับการสนับสนุนในด้านงบประมาณจากภาคเอกชนในการก่อสร้างโรงน้ำดื่มซึ่งทางชมรมฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ชาวบ้านในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพื้นที่ดังกล่าวที่จะขอเข้าทำประโยชน์เดิมเป็นที่รกร้าง ทางชมรมฯ จึงมีความประสงค์ที่จะขอมติจากสภา ในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ เพื่อที่จะได้นำไปเป็นหลักฐานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานสภา

กล่าวขอบคุณ นางสาวปัทมา ก้อนมณี เหรียญกษัตริย์คนพิการตำบลแม่คะตวน ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับข้อพิจารณา ๓.๑ หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ก็ขอมติจากที่ประชุม

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

- เห็นชอบ ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

มีมติเห็นชอบ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในการก่อสร้าง
โรงน้ำดื่มคนพิการตำบลแม่คะตวน “น้ำดื่มสบเมย” พื้นที่ขนาด ๒ งาน หอ่อมบ้าน
ดอยผาฉาย บ้านผาผ่า หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยให้ทาง อบต. ตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องของพื้นที่ป่าไม้ดังกล่าว

ประธานสภาฯ

๓.๒ พิจารณาขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่และเพิ่มเติม
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด

นางกัญญา แสนวนุตรวงศ์
ผอ.กองคลัง

ขอชี้แจงเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ การโอนครั้งจะเป็นการโอนครั้งที่ ๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในการโอนครั้งนี้จะเป็นการโอน ๒ ประเภท คือ
การโอนผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร และการโอนโดยผ่านการอนุมัติจากสภา
โดยการโอนผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร จะเป็นยอดเงินอยู่ที่ ๔๓๒,๐๐๐ บาท
ซึ่งเป็นการโอนงบประมาณจาก ด้านบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป หมวดค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่ขอโอนในหมวดนี้เพื่อไปเพิ่มในรายการที่
มีความจำเป็นต้องใช้และมีงบประมาณไม่เพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ
ในเดือนกันยายน และโอนมาตั้งในหมวดประเภทที่เป็นรายการใหม่ ซึ่งการโอน
ในหมวดนี้เป็นยอดเงินอยู่ที่ ๕๕๙,๑๕๐ บาท แยกออกเป็นการโอนในหมวดของ
อำนาจผู้บริหารอยู่ที่ยอด ๔๓๒,๐๐๐ บาท และเป็นอำนาจของสภา ที่จะต้อง
ขอโอน ตามเอกสารประกอบ โดยโอนมาเพิ่มในหมวด ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน เป็นจำนวนเงิน ๖,๔๐๐ บาท ประเภทค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน โต๊ะ-เก้าอี้ ระดับ ๓-๖ เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท และประเภทค่า
ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ระดับ ๑-๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท รายดังกล่าว
เป็นการโอนมาเพื่อตั้งเพิ่มเป็นรายการใหม่ และโอนเพิ่มในหมวดของด้านงบลงทุน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์
การเกษตร บั้มสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ แรงม้า ๓๘๐ โวลท์ ๓ เฟด
เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๒๕๐ บาท ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร บั้มสูบน้ำแบบ
หอยโข่ง ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๕๐๐ บาท ประเภทค่า
ครุภัณฑ์เลื่อยโซยนต์ ขนาด ๕.๓ แรงม้า เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท และหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จัดซื้อวัสดุเพื่อต่อเติม เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

นายทวี วงศ์เชิดศักดิ์
จพง. ธุรการปฏิบัติงาน

ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของค่าครุภัณฑ์เลื่อยโซยนต์ จะเป็นการขอจัดซื้อเลื่อยโซยนต์
ขนาด ๕.๓ แรงม้า เนื่องจากเลื่อยโซยนต์ที่มีอยู่ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้
และเลื่อยโซยนต์เดิมมีขนาดเพียง ๑.๓ แรงม้า จึงไม่สามารถช่วยเหลือในการตัดไม้
ที่มีขนาดใหญ่ได้ กรณีที่มีไม้ล้มขวางทาง จึงมีความประสงค์ที่จะจัดซื้อ
เลื่อยโซยนต์ใหม่ที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม และในส่วนโครงการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

/เนื่องจากว่า...

เนื่องจากว่าได้มีการจัดตั้งคณะทำงานชุดใหม่คือ ชุดหน่วยฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องต่อเติมอาคารเพื่อรองรับคณะทำงานชุดดังกล่าว ได้ใช้เป็นสถานที่ประจำสำหรับการปฏิบัติงาน

ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ นางกัญญา แสตนบุตรวงศ์ ผอ.กองคลัง และนายทวี วงศ์เชิดศักดิ์ จพง. ชุรการปฏิบัติงาน ที่ชี้แจงรายละเอียดสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติม และขอมติจากที่ประชุม

ที่ประชุม
- เห็นชอบ ๗ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

มีมติเห็นชอบ ให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่และเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๔

กระทู้ถามทั่วไป/กระทู้ถามด่วน

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีกระทู้ถามทั่วไป/กระทู้ถามด่วนหรือไม่

นายสมศักดิ์ ชูจันทร์ ประชาชนในพื้นที่ฝางมาสอบถามการขอรับความช่วยเหลือโดยการขอรับ ส.อบต. หมู่ ๑ กระสอบทราย จะมีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไร

นายนิวัฒน์ รัตนเรืองศิลป์ เนื่องจากได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจาก สจ. โดยขอความร่วมมือให้ทาง อบต. ดำเนินการ ส.อบต. หมู่ ๕ โอนถนนสายทางไปบ้านห้วยสิงห์ ให้กับทาง อบจ. เพื่อที่จะให้ทาง อบจ. เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจากว่าทาง อบจ. จะมียกงบประมาณ ในการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นประจำทุกปี

นายทองคำ เพชรอร่ามแท้ เนื่องจากถนนสัญจรสายห้วยอมบ้านแม่ออกเหนือ ขำรุคเสียหาย และเกิดหลุมบ่อ ส.อบต. หมู่ ๖ หลายจุด ประชาชนในพื้นที่ที่ใช้ถนนสายดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน จึงมีความ ประสงค์ให้ทาง อบต. เร่งดำเนินการแก้ไข

นางวิไลวรรณ กันดีฟอง ตามที่ได้ส่งหนังสือแจ้งให้กับทาง อบต. ในการขุดลอกการระบายน้ำ ของบ้านแพะหลวง ส.อบต. หมู่ ๗ สายล่าง ทาง อบต. จะสามารถดำเนินการได้เมื่อใด

นายโกวิทย์ เทิดพงษ์พร ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ บ้านอุมตาเหนือ หมู่ที่ ๘ เนื่องจากท่อประปาภายใน ส.อบต. หมู่ ๘ หมู่บ้านขำรุคเสียหายหลายจุด จึงมีความประสงค์ให้ทาง อบต. หาแนวทางการ ช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ประธานสภาฯ ขอเชิญทางนายก อบต. ได้ตอบข้อซักถามของ ส.อบต. แต่ละหมู่

นายสุรศักดิ์ ใจคำ ขอสอบข้อกระทู้ถามของ ส.อบต. หมู่ ๑ การขอรับการช่วยเหลือเป็นกระสอบทราย นายก อบต.แม่คะตวน ในการขอรับการช่วยเหลือดังกล่าว ขอให้คำนึงถึงการใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยหลังจากที่ได้ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือให้กับทาง อบต. ขอความร่วมมือ ส.อบต. แต่ละหมู่ ได้ติดตามการนำกระสอบทรายไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ เนื่องจาก ที่ผ่านมามีเกิดปัญหาคือนำกระสอบทรายไปแก้ไขปัญหส่วนตัวโดยไม่คำนึงส่วนรวม ส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๕ ในการโอนมอบถนนให้กับ อบจ. ถือเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดังกล่าว อาจจะเกินศักยภาพของท้องถิ่น ทาง อบต. จะดำเนินการสำรวจและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

/ส่วนของ ส.อบต...

ส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๖ ปัญหาถนนชำรุดเสียหาย ทาง อบต. จะเร่งหางบประมาณ และสำรวจจุดที่ถนนชำรุดเสียหายเพื่อดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๗ การลอกรางระบายน้ำ จะประสานเจ้าหน้าที่ ให้เร่งดำเนินการ และขอแจ้งให้กับ ส.อบต. หมู่ ๑ , หมู่ ๒ , หมู่ ๓ , หมู่ ๕ และผู้นำชุมชน หากมีความประสงค์ที่จะลอกรางระบายน้ำ ขอให้ดำเนินการสำรวจจุดที่จะดำเนินการลอกรางระบายน้ำ และส่งเรื่องมายัง อบต. เพื่อที่จะได้ออกดำเนินการก่อนที่จะเข้าฤดูฝน และในส่วนของ ส.อบต. หมู่ ๘ ในเรื่องท่อประปาภายในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย ทาง อบต. จะดูในเรื่องของงบประมาณก่อน และเบื้องต้นจะให้ทางกองช่างออกพื้นดำเนินการสำรวจจุดที่ชำรุดเสียหาย เพื่อจัดทำแบบประมาณราคาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ประธานสภาฯ

กล่าวขอบคุณ นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต. ที่ได้ตอบกระทู้ถามของ ส.อบต. ทุกท่าน สมาชิก ท่านใดมีซักถามหรือกระทู้ถามอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือผู้แทน มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบหรือไม่

นายสายัน มะโน

กำนัน ต.แม่คะตวน

ขอฝากเรื่องประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในช่วงนี้ ขอความร่วมมือให้ดำเนินการช่วง เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป และขอให้แจ้งด้วยหลังจากได้ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อที่จะแจ้งให้กับทางอำเภอทราบ โดยทางอำเภอก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมดูแลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงดังกล่าว เพื่อป้องกันการลุกลาม อีกเรื่องคือมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ตามประกาศของจังหวัด ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ต้องได้รับการอนุญาตจากศูนย์ควบคุมโรคฯ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน และอีกเรื่องคือการสำรวจ TPMAP ซึ่งยังมีครัวเรือนในตำบลแม่คะตวนตสำรวจเป็นจำนวนมาก จึงอยากขอความร่วมมือ ส.อบต. ทุกหมู่บ้าน ช่วยประสานและให้ข้อมูลครัวเรือน เมื่อมีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลดังกล่าว

นายจรูญ บุญเนตร

ผญบ. หมู่ ๕

ขอให้ทาง อบต. ติดตามเรื่องการขอตัดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายนาลุงนวล เรื่องที่สองคือสืบเนื่องจากการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยอำเภอแจ้งว่าให้ทางท้องถิ่น และผู้นำชุมชนเสนอโครงการเกี่ยวกับภัยแล้ง จึงอยากสอบถามว่าทาง อบต.แม่คะตวน ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับภัยแล้งหรือไม่ และเรื่องที่สามเกี่ยวเยาวชน ซึ่งเยาวชนบ้านคอนผึ้งได้มีการรวมกลุ่มเพื่อเล่นกีฬาตามความชอบ โดยกลุ่มเยาวชนหย่อมบ้าน ห้วยโป่งแห่งนี้ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อเล่นกีฬาตะกร้อและใช้สนามส่วนตัว แต่ยังคงขาดในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่าง จึงขอสอบถามว่าทาง อบต. จะสามารถสนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่างได้หรือไม่

นายสุรศักดิ์ ใจคำ

นายก อบต.แม่คะตวน

ในส่วนที่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ได้ขอให้ติดตามเรื่องการขอตัดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนั้น จะแจ้งให้ทางกองช่างดำเนินการติดตามต่อไป

/ ในเรื่องของ...

ในเรื่องของโครงการเกี่ยวกับภัยแล้งทาง อบต. เนื่องจากพื้นที่ของตำบลแม่คะตวน ไม่เข้าขั้นภัยแล้งระดับวิกฤต และทาง อบต. ได้มีการดำเนินการขออนุมัติ เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหากลุ่มภัยแล้งจากสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ และในเรื่องการขอสับสนุนไฟฟ้าส่องสว่าง ให้กับเยาวชนที่รวมกลุ่มเล่นกีฬานั้น ทาง อบต. จะจัดหาไฟฟ้าส่องสว่างให้ โดยจะแจ้งทางเจ้าหน้าที่กองช่างให้ไปสำรวจจุดติดตั้ง และดำเนินการต่อไป

- นางจีรพัศ ภัทรพิรวัฒน์ รอง.ปลัด อบต.แม่คะตวน ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยการจะดำเนินกิจกรรม ของชุมชน ต้องขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุมโรค โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน ซึ่งการจะอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมได้ เช่น การแห่ไม้ค้ำ ต้องมีมาตรการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วม มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วม การเว้นระยะห่าง ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หากจะมีการฝ่าฝืน ไม่มีว่าจะกิจกรรมใดและเกิดการแพร่ระบาดของโรค ผู้นำชุมชนจะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบ จึงขอฝากให้ผู้นำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้กับทางชุมชน ได้ทำความเข้าใจ ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ
- ประธานสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๕ น.



(นายสมศักดิ์ ชูจันทร์)

เลขานุการสภา อบต. แม่คะตวน

ผู้บันทึกการประชุม




(นายอนันต์ เพ็ญจิตต์)

ประธานสภา อบต. แม่คะตวน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา



(นายนิวัฒน์ รัตนเรืองศิลป์)



(นางวิไลวรรณ กันตีพอง)



(นายศ.สงวน ดาวนาชัย)